

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## กรุงเทพธุรกิจ

## ลิสซิ่งพันธบัตร'เช่าซื้อรถยนต์'รุ่ง 'ทิสโก้'เป้าสินเชื่อโต 8% เข้มคุณภาพหนี้ ลดเอ็นพีแอล

ลิสซิ่งกสิกร'มองหลายปัจจัยหนุนตลาดโต

กลุ่มลิสซิ่งมองตลาดรถยนต์ปีนี้สดใส "ทิสโก้" ตั้งเป้าโต 8% เน้นคุมคุณภาพหนี้ หวังลด "เอ็นพีแอล" ต่ำกว่า 2.5% ขณะ อัตรายึดลดต่ำลง เผยที่ผ่านมาหลายค่ายแข่งแรง เน้นดาวรุ่งต่ำ ผ่อนสูงส่งผล ลูกค้าหลายรายผิดนัดชำระ ด้าน "เกียรตินาคิน" มั่นใจสินเชื่อพลิกเป็นบวก อานิสงส์ยอดขายรถโต ขณะ "ลิสซิ่งกสิกรไทย" มองหลายปัจจัยเอื้อยอดขายรถปีนี้

## ผู้แนะนำลงทุน 'ฟุ้ง' แแบงก์ปั้นขายสินค้า

ก.ล.ต.เปิดสถิติ ผู้แนะนำการลงทุน 6.5 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน17.93% ส่วนผู้แนะนำการลงทุนตลาดทุนเพิ่ม19 %จากปีก่อน ด้านสมาคมบล.มองเกิดจากแบงก์ ประกัน ขยายธุรกิจด้านการลงทุนมากขึ้น เชื่อเทคโนโลยีฟินเทค ช่วยลดการขาดบุคลากรในอุตสาหกรรมหวังไอซี ปรับตัวยกระดับจัดพอร์ตลงทุนให้ลูกค้า

## เดลินิวส์

## ประกันจับตาแบงก์ปิดสาขา กระทบยอดขายเบี้ยลด คปภ.สั่งคุมเข้มตัวแทน

รายงานข่าวจากวงการธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจประกันมีการจับตาด้านนโยบายการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ หลังจากเมื่อปีที่แล้วลดไป 230 สาขา และยังคงลดลงต่อเนื่องในปีนี้อาจกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจประกัน เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์ได้กลายเป็นช่องทางหลักที่ทำยอดขายเบี้ยประกันได้สูงถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิตที่มีสัดส่วนขายผ่านธนาคารมากถึง 44% ทุกช่องทาง

## กระแส'บีเอ็นเค48'ฮอต ดันธุรกิจผลิตสื่อคึกคัก

นายวัชรพงศ์ ลิ้มทองกุล นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แพลน บี มีเดีย ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า ปีนี้ภาพรวมธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาคาดว่าเติบโตขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเกิดการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณายาวตัวเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงนี้มีกระแสจากบีเอ็นเค 48 ที่บรรดาแฟนคลับ (โอตะ) ให้การสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบด้วยการซื้อสื่อโฆษณา เช่น สื่อโฆษณาดิจิทัลอลบรีเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ทำให้ตลาดมีความคึกคักเพิ่มขึ้น

## 'ททท.'ดึงอินเดียนเที่ยวไทย ตั้งเป้าหมาย2ล้านคนปี63

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา

# สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มา โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาประเทศไทยให้ถึง 2 ล้านคนต่อปี ภายในปี 63 เพิ่มขึ้นจากในปี 60 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาไทย 1.41 ล้านคน ส่วนรายได้คาดว่า สิ้นปี 61 จะมีรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียประมาณ 69,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 62,404 ล้านบาท หลังจากเห็นสัญญาณการเติบโตจากช่วงวันที่ 1ธ.ค.60-21ม.ค.61 ที่มีนักท่องเที่ยวอินเดียจองตั๋วเครื่องบินมาประเทศไทย 96,290 คน เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

## หนุนออร์แกนิกกับเที่ยวสุขภาพ

น.ส.สุทัศน์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาโรงแรม, สถานที่พัก, โฮมสเตย์ และร้านอาหารออร์แกนิกทั้งหมด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ดูแลสุขภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้มีการสำรวจพบว่าในเมืองไทยเริ่มมีการให้บริการในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น หากผลักดันให้มีมากขึ้นจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

## เอสเอ็มอีแบงก์ผนึกซื้อป๊อ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับซื้อป๊อผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันเปิดนำลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเรียนรู้เทคนิคการนำสินค้าชุมชนของลูกค้าและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นสู่โลกออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซโดยบริการและดูแลของซื้อป๊อ

## ไทยรัฐ

## ลดค่าครองชีพคนจนทั่วไทย ลุยเพิ่มร้านธงฟ้าประชารัฐทะลุ 1 แสนร้าน

"พาณิชย์" เร่งถก "คลัง" หาทางเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มากกว่า 4 หมื่นแห่งทั่วประเทศ หวังช่วยลดค่าครองชีพให้คนไทยทั่วประเทศและช่วยร้านโชห่วยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น พร้อมหามาตรการลดค่าครองชีพเพิ่มเติม

## ตั้งผู้ว่าการ รฟม.สะดุดตออีก คมนาคมผวางานเข้า! หัวหน้าคนมีตำหนิคุมบแบสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย(รฟม.)ถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการรฟม.คนใหม่ ที่ยืดเยื้อมากกว่า 1 ปีว่าแม้บอร์ด รฟม.ที่มีนายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย เป็นประธานจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาคือนายภคพงศ์ศิริกันทรมาครองผู้ว่าการรฟม.ไปยังกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปลายปี 60 แต่จนถึงขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขอความเห็นชอบ เนื่องจากยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและตัวผู้ที่ได้รับการสรรหาอยู่

## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**"เอส" ขึ้นที่ 2 ตลาดน้ำสี!**

นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด เปิดเผยว่าปี 60 ตลาดน้ำอัตรลมน่าแข่งขันรุนแรง ท่ามกลางกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว ส่งผลให้ ตลาดน้ำอัตรลมน่าอัตรการเติบโตติดลบ 4.1% มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 50,000 ล้านบาท โดย เครื่องดื่ม เอสโซว์ฟอร์มโต 2.8% สวนตลาดรวม และยังเป็นแบรนด์เดียวที่มียอดขายเติบโตในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา จนเอสโคลามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 10.5% ในตลาดน้ำมูลค่า 35,000 ล้านบาทหรือ 70% ของตลาดน้ำอัตรลมน่าโดยรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีส่วนแบ่งตลาด 9.8

**ข่าวสด****บขส.เล็งย้ายขนส่งเอกมัยไปบางนา เปิดทางเอกชนพัฒนาเชิงพาณิชย์-สร้างสถานีใหม่**

บอร์ด บขส.เปิดประมูลให้เอกชนร่วมทุนพัฒนาที่ดินสถานีขนส่งเอกมัย ระบุเอกชน 4 ราย รุมจีบ เสนอที่ดินสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ ส่วนใหญ่เสนอสร้างเป็นคอนโดฯ เร่งสรุปผลการศึกษาคความเหมาะสม ผลตอบแทน 8 เดือน ได้ข้อสรุป เล็งที่ดินบริเวณสามแยกไฟฉายให้เอกชนพัฒนาด้วย

**กนอ.เพิ่มศูนย์เอสเอ็มอี**

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ SMEs Industrial Transformation Center : SME-ITC ของ กนอ. นอกจากจะมีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว ยังมุ่งสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพ ทั้งต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง และการสร้างนวัตกรรม

**พ่นยามะพร้าวฆ่าหอน**

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC เข้าลำต้นมะพร้าวแกง ที่มีความสูงตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป เพื่อกำจัดหอนหัวดำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ครบตามเป้าหมายในทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

-----